

# โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดตัว “ศูนย์สูตินรีเวชแบบครบวงจร” มาตรฐานคุณภาพ รองรับ 3 ระบบ พร้อมรับ AEC



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ศูนย์สูตินรีเวชแบบครบวงจร” ขยายพื้นที่การให้บริการที่ทันสมัย หรูหรา กว้างขวางกว่าเดิม เพิ่มศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านแพทย์ บุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนการบริการที่มีแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา พร้อมรับมือช่วงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2 อาคาร 2



**นพ.พร้อมพงษ์ พิระบูล** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี เปิดเผยว่า “ในปี 2557 โรงพยาบาลวิภาวดี ให้ความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการคลินิกสูตินรีเวชทั้งระบบ โดยลงทุน 20 ล้านบาท เพื่อปรับโฉม “ศูนย์สูตินรีเวช” ใหม่ ให้อาคารทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 400 ตารางเมตร ชั้น 2 อาคาร 2 โรงพยาบาลวิภาวดีรองรับการให้บริการด้านสุขภาพสตรีแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพถึง 3 ระบบ คือ JCI ของสหรัฐอเมริกา ระบบ HA ของกระทรวงสาธารณสุข และ ระบบ ISO 9001 ปัจจุบัน โรงพยาบาลวิภาวดี ขยายอาคารเป็น 4 อาคาร และมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากมาย ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ เราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้าน **นพ.ชุมพล ชินนิยมพานิชย์** ประธาน PCT สูตินรีเวช กล่าวว่า ศูนย์สูตินรีเวชให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่ **ด้านสูติกรรม** เช่น การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานก่อนมีบุตร การฝากครรภ์และคลอด การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และ **ด้านนรีเวช** เช่น การส่งเสริมสุขภาพสตรี การป้องกันโรค การคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาเนื้องอกและมะเร็งนรีเวช (ด้านผ่าตัด, การให้เคมีบำบัด, ฟื้นฟูหลังการรักษาและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) และ **ด้านการรักษาภาวะการมีบุตรยาก** ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูตินรีเวช การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด เฉพาะสำหรับสุขภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คน ที่ให้บริการแบบครบวงจรและทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภายในงานพบการเสวนาในหัวข้อ “ภัยร้ายในผู้หญิงทุกช่วงวัย” โดย **พญ.กฤษณี เทพประเทืองทิพย์** สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมด้วยนักแสดง 3 รุ่น 3 วัยที่ห่วงใยสุขภาพ **ทัศนวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา** ตัวแทนผู้หญิงวัย 41-50 ปี **พิมพ์อัปสร เทียมเศวต** ตัวแทนผู้หญิงวัย 31-40 ปี และ **ซาร่า เล็กจ๋** ตัวแทนผู้หญิงวัย 21-30 ปี ที่จะมาร่วมซักถามถึงปัญหาและการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

